

DANH MỤC BÀI VIẾT
HỘI THẢO "CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO - NHỮNG
VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN"
(20/06/2018)

STT	Tác giả	Tên bài đăng ký yếu	Ghi chú
1	ThS. Đỗ Thị Ý Nhi TS. Huỳnh Công Phượng	Đào tạo nguồn nhân lực trình cao trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0	I. Những vấn đề chung về chương trình đào tạo chất lượng cao
2	Phan Thị Thanh Hương	Một số đánh giá về chất lượng đào tạo của chương trình chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay	I. Những vấn đề chung về chương trình đào tạo chất lượng cao
3	TS. Bùi Thị Huệ	Chương trình đào tạo sư phạm chất lượng cao - tiệm cận mục tiêu cốt lõi và giải pháp phù hợp	I. Những vấn đề chung về chương trình đào tạo chất lượng cao
4	TS. Nguyễn Hoàng Tiến	Phát triển chương trình đào tạo chất lượng cao tại các trường đại học Việt Nam - thực tế và những hạn chế	I. Những vấn đề chung về chương trình đào tạo chất lượng cao
5	Đình Văn Mai	Đặc điểm giáo dục đại học Trung Quốc bài học kinh nghiệm cho Việt Nam	I. Những vấn đề chung về chương trình đào tạo chất lượng cao
6	TS. Nguyễn Hoàng Huê ThS. Nhâm Văn Sơn	Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học Thủ Dầu Một đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0	I. Những vấn đề chung về chương trình đào tạo chất lượng cao
7	TS. Hoàng Mạnh Dũng Đình Văn Hương	Thực tiễn và hướng phát triển chất lượng chương trình đào tạo đại học trong nước	I. Những vấn đề chung về chương trình đào tạo chất lượng cao
8	Hoàng Nguyên Phương	Đào tạo ứng dụng nghề nghiệp - một định hướng mới cho mô hình đào tạo chất lượng cao tại các trường đại học Việt Nam	I. Những vấn đề chung về chương trình đào tạo chất lượng cao
9	ThS. Đặng Danh Hương	Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao: kinh nghiệm từ các đại học uy tín ở Việt Nam và giá trị tham tham chiếu cho trường đại học Thủ Dầu Một	I. Những vấn đề chung về chương trình đào tạo chất lượng cao
10	ThS. Nguyễn Thị Hòa	Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về chất lượng giáo dục đại học	I. Những vấn đề chung về chương trình đào tạo chất lượng cao
11	ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng ThS. Nguyễn Thị Hòa	Tăng cường thực hành nghề nghiệp cho sinh viên – một trong những yêu cầu của chương trình đào tạo chất lượng cao	I. Những vấn đề chung về chương trình đào tạo chất lượng cao
12	TS. Vũ Thị Nhân	Quản lý chất lượng chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao hiệu quả, hướng đến mục tiêu trước mắt và lâu dài	I. Những vấn đề chung về chương trình đào tạo chất lượng cao
13	ThS. Nguyễn Thị Lưu An	Sự cần thiết của việc giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho sinh viên sư phạm - chương trình chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế	II. Những vấn đề cụ thể về chương trình chất lượng cao
14	ThS. Nguyễn Thanh Kỳ	Vấn đề kiểm tra, đánh giá đối với môn "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin" đáp ứng chương trình đào tạo chất lượng cao	II. Những vấn đề cụ thể về chương trình chất lượng cao
15	TS. Hoàng Mạnh Dũng	Nâng cao chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học Thủ Dầu Một trong bối cảnh giáo dục 4.0	II. Những vấn đề cụ thể về chương trình chất lượng cao
16	TS. Nguyễn Hoàng Tiến	Chất lượng giáo dục và chất lượng quản lý giáo dục tại các trường đại học Việt Nam	II. Những vấn đề cụ thể về chương trình chất lượng cao

17	ThS. Lý Văn Ngoan ThS. Trương Thị Thùy Tiên	Biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học Thủ Dầu Một	II. Những vấn đề cụ thể về chương trình chất lượng cao
18	ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm	Vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo theo chương trình chất lượng cao ở các trường đại học hiện nay	II. Những vấn đề cụ thể về chương trình chất lượng cao
19	ThS. Nguyễn Nam Khoa	Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học Thủ Dầu Một	II. Những vấn đề cụ thể về chương trình chất lượng cao
20	ThS. Đoàn Thị Hồng Minh TS. Trần Mai Ước	Sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao với kỹ năng làm việc theo nhóm	II. Những vấn đề cụ thể về chương trình chất lượng cao
21	TS. Nguyễn Văn Đông	Phân tích yêu cầu nghề nghiệp của giáo viên tiểu học theo phương pháp DACUM	II. Những vấn đề cụ thể về chương trình chất lượng cao
22	ThS. Đinh Thị Hoa	Phương pháp giảng dạy môn “Những nguyên lý cơ bản của ng chủ nghĩa Mác – Lênin” dựa trên tình huống có vấn đề kết hợp thảo luận nhóm có sự hỗ trợ của phần mềm e-learning ở đại học Thủ Dầu Một hiện nay	II. Những vấn đề cụ thể về chương trình chất lượng cao
23	ThS. Võ Thị Ngọc Trâm	Hình thành năng lực nghề nghiệp theo hướng tiếp cận CDIO cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học hệ đào tạo chất lượng cao tại trường đại học Thủ Dầu Một	II. Những vấn đề cụ thể về chương trình chất lượng cao
24	ThS. Nguyễn Thị Thu Trang	Sử dụng đánh giá xác thực trong học phần đánh giá trong giáo dục – nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên	II. Những vấn đề cụ thể về chương trình chất lượng cao